

Số: 01/VHTT

Mỹ Hào, ngày tháng 01 năm 2025

V/v thực hiện công tác thông tin
tuyên truyền

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND thị xã; Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã trân trọng đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường quan tâm, phối hợp, chỉ đạo, triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền với các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp và các văn bản quy định chi tiết thi hành, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác về Công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp.

2. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2025)

Tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quá trình ra đời, phát triển trưởng thành và những đóng góp to lớn của lực lượng DQTV trong 90 năm qua trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh về truyền thống 90 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của lực lượng DQTV tỉnh Hưng Yên nói riêng và DQTV Việt Nam nói chung; động viên cổ vũ cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của DQTV, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Tuyên truyền đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn thị xã

Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, hoạt

động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tổ chức trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn phục vụ, chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, dịp lễ Noel năm 2024, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025 và các lễ hội đầu xuân.

Tăng cường tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; thực hiện nếp sống văn hóa công sở, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là không tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; vận động gia đình, người thân, quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ ANTQ.

Tuyên truyền, phổ biến về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để quần chúng nhân dân biết, cảnh giác.

Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của lực lượng chức năng để tạo sự lan tỏa trong xã hội.

4. Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 118/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị định số 118/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, giúp đỡ họ chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã.

Nêu gương các tập thể, cá nhân, mô hình điển hình trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân.

5. Tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Tuyên truyền những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nội dung cơ bản của các Nghị định và Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng dao có tính sát thương

cao; điều kiện nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí; thẩm quyền đào tạo, huấn luyện, cấp giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; thẩm quyền cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ; công cụ hỗ trợ...

6. Tuyên truyền cảnh báo ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi

Thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan; các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tin về tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành.

7. Tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH; triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp về PCCC và CNCH, nhất là trong thời điểm mùa hanh khô, dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và khi tổ chức các sự kiện chính trị, lễ hội đầu năm 2025.

8. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026)

Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - Sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc nước ta - mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước; lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước tự do, độc lập, tự quyết vận mệnh của mình, tự xây dựng chế độ cộng hòa dân chủ.

Tuyên truyền về sự hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam; khẳng định sự ra đời của Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền nhằm khẳng định quá trình hình thành và sự ra đời của Quốc hội, là kết tinh của sự lựa chọn đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa

yêu nước với những giá trị phổ quát của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử; Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Tuyên truyền những thành tựu, bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam qua 80 năm hình thành và phát triển; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong công cuộc đổi mới đất nước. Khẳng định Quốc hội các khóa đã không ngừng lớn mạnh, đổi mới và hoàn thiện về tổ chức, phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và năng lực hoạt động của từng đại biểu Quốc hội vào sự nghiệp cách mạng chung để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền những công lao, đóng góp của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; những hoạt động, kết quả đạt được và những đóng góp của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh các khóa trong 80 năm qua; của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh thời gian qua, qua đó khẳng định các thế hệ đại biểu dân cử luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cùng với dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tuyên truyền nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

9. Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025)

Đăng tải thông tin, phổ biến, tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, về các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1935-03/02/2025) lên trang thông tin điện tử, các website của cơ quan, đơn vị quản lý; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở đến các cơ quan, đơn vị để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trong thị xã được biết.

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động: cô đọng trực quan trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, triển lãm, trưng bày

chuyên đề, tổ chức chiếu phim về Đảng, thành tựu của đất nước, các chương trình văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao hiệu quả, tiết kiệm gắn với Hướng dẫn và Đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng tại đơn vị, địa phương. (Gửi kèm Hướng dẫn số 175-HD/BTGTW ngày 02/12/2024, đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 99-KH/BTGTU ngày 12/12/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

10. Tuyên truyền Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2025)

Đăng tải thông tin, phổ biến về Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2025) lên trang thông tin điện tử, các website của cơ quan, đơn vị quản lý; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở đến các cơ quan, đơn vị để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trong thị xã được biết.

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên pa nô, áp phích, bảng điện tử, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ tại địa phương. (Gửi kèm Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

11. Tuyên truyền Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 11/12/2024 của UBND thị xã Mỹ Hòa về việc tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên địa bàn thị xã Mỹ Hòa

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

Tổ chức phổ biến rộng rãi Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. (Gửi kèm Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 11/12/2024 của UBND thị xã Mỹ Hòa).

12. Tuyên truyền phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã

Thông tin, tuyên truyền về tình hình công tác triển khai xóa nhà tạm; Tăng cường công tác tuyên truyền kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp đa dạng

hóa các hình thức hỗ trợ với tinh thần: “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, trọng tâm là các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Tuyên truyền tạo động lực, truyền cảm hứng xã hội, tạo ra phong trào, tổ chức triển khai như chiến dịch, ngày hội xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo sự đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Căn cứ các nội dung trên, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã trân trọng đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường quan tâm, phối hợp, chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VHTT.

Lê Mạnh Tài